
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 14.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นายอ านวย  ปะติเส        ประธานกรรมการ 
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นายสมปอง  อินทร์ทอง       กรรมการ 
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3. นางภาวนา  สิงหเสมานนท์       กรรมการ 
 นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ  
 แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์  
4. นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
5. นางสาวลดาวัลย์  ค าภา       กรรมการ 
 รองเลขาธิการ  
 แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6. นางสาวพัชราภรณ์  สิทธิพงษ์       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ    
 แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
7.   นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ       กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว 
 แทนอธิบดีกรมการข้าว 
8. นายกมล  ริมคีรี         กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์  
 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
9.  นางพิสมัย  จันทรมัฏฐะ        กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มระบบวิจัย 
 แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
10. นายเสนอ  ชูจันทร์        กรรมการ 
      รองอธิบดี 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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11. นายไพรัช  หวังดี        กรรมการ 
 รองอธิบดี 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๑2. นางสาววชิราภรณ์  ไกรอ่ า        กรรมการ 
       เศรษฐกรช านาญการ 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
๑3. นายวิจิตร  ชูวา           กรรมการ 
      นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
 แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
๑4. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ       กรรมการ 
 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    
๑5. นายสมยศ  ภิราญค า         กรรมการ 
      รองเลขาธิการ 
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
16. นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม       กรรมการ   
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
 แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
17. นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์      กรรมการและเลขานุการ 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง        ติดราชการ 
2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ติดราชการ 
3. ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย    ติดราชการ 
4. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช      ติดราชการ 
5. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย       ติดราชการ 
6. นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย      ติดราชการ 
7. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล       ติดภารกิจ 
8. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา       ติดภารกิจ 
9. รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์      ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพจมาลย์  ลีละยูวะ    ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นางสาวจุฑารัตน์  เคนจอหอ    ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. นางศิวปภา  ศรีพรหมมุณี    ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4. นายเกียรติศักดิ์  กล่ าเอม    กรมปศุสัตว์ 
5. นางสาวขจิตรา  โผดโผน    กรมส่งเสริมการเกษตร 
6. นางสาวรัตดาวรรณ  ชิณปะ    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7. นายพัสนิธิ  วสีวีรสิว์     กรมส่งเสริมสหกรณ ์
8. นางพรทิพย์  สกุลวัฒน์    กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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๑๐. นางสาวภัทรารวีย์  สุวรรณรัตน์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๑. นายสุวิทย์  เลื่องยศลือชากุล    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๒. นายชัชวาล  บุญญานุวัตร    กรมส่งเสริมสหกรณ ์     
๑๓. รศ.อุทัย  คันโธ     ชุมนุมการปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
๑๔. นายเสน่ห์  นัยเนตร      ชุมนุมการปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
๑๕. นายนนทะชัย  โนนพุดซา    ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก 
๑๖. นางสาวธารทิพย์  ศรีสันติสุข    ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑๗. นางจันทร์ธิดา มีเดช     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๘. นายเอกราช ตรีลพ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๙. นายฐิติวัฒน์  เอี่ยมวัชรินทร์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
๒๐. นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๑. นายรสุ  สืบสหการ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๒. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๓. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๔. นายธนวัฒน์  อุดมสิน    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๕. นายดรงค  ติระด ารงค์กุล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๖. นายเอกพัฒน์  วิรัตน์พงษ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๗. นางสาวสุจิตรา  สารพล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น. 

วาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมือ่วันที่ 29 กันยายน ๒๕๕7 
ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ครั้งที่ 2/25๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕7 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน 17 หน้า 
จัดส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/25๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕7 

มติที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 

2/25๕7 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕7 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 3.1  โครงการสร้างความม่ันคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 
ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่าโครงการสร้างความม่ันคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
ได้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
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พิจารณา 3 ครั้ง ซึ่งชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จ ากัด ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้ว โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม 8,320,000 บาท เหลือ 4,152,500 บาท 
มีหนังสือยืนยันการส่งน้ าของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปราณบุรีว่ามีน้ าเพียงพอต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
ในพ้ืนทีโ่ครงการ และได้จัดท าประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 
และโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ว่ามีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และการส่งช าระหนี้ของทั้งสองโครงการ สรุปสาระส าคัญของ
โครงการ ดังนี้    

หลักการและเหตุผล  
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้  จ ากัด หรือปัจจุบันใช้ชื่อว่าชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก 

จ ากัด ได้รับอนุมัตจิากกองทุนฯ ให้ด าเนินโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) เมื่อวันที่  20  
พฤษภาคม  2554 งบประมาณจ านวน  6,350,000  บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจ านวน 6,060,000  บาท 
และเงินจ่ายขาดจ านวน  290,000 บาท ไปด าเนินการรับโคนมทดแทนที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 15 เดือน จากสมาชิกสหกรณ์
โคนมต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด มาเลี้ยงในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จนโคนม
ดังกล่าวตั้งท้อง 6 เดือนแล้วจึงส่งคืนให้กับสมาชิก โดยคิดอัตราค่าเลี้ยงเดือนละ 1,000 บาทต่อตัว อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวได้ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบส าหรับเลี้ยงโคนมทดแทนตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
แหล่งอาหารหยาบในพ้ืนที่ ได้แก่ เปลือกสับปะรด ฟาง หญ้าสดและอาหารหมักต่างๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อในพื้นที่มีการขยายฝูงโคเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อาหารหยาบในพ้ืนที่มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น จนส่งกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงโคนมของโครงการ ท าให้ชุมนุม
สหกรณฯ์ ต้องปรับอัตราค่าเลี้ยงโคนมทดแทนจากสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากเดือนละ 1,000 บาท/ตัว/เดือน เป็น 1,250 
บาท/ตัว/เดือน ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าเลี้ยงโคเพ่ิมขึ้น ๒๕๐ บาท/ตัว/เดือน ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบด้วยการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นหญ้าที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง เหมาะกับพ้ืนที่ปลูก ส าหรับใช้เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และจากจ านวนประชากร
โคนมของสหกรณ์สมาชิกในเครือข่ายที่มีจ านวนรวมทั้งหมด 34,672  ตัว ในปัจจุบัน หากค านวณปริมาณการกิน
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เฉลี่ยตัวละ 20 กิโลกรัมต่อวัน ก็จะต้องใช้หญ้าต่อวันจ านวนมากถึง 693,440 กิโลกรัม หรือ
ประมาณวันละ 693 ตัน หรือปีละประมาณ 252,945 ตัน จึงถือเป็นตลาดรองรับหญ้าหมักของชุมนุมสหกรณ์ฯ  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบของโคนมทดแทนภายใน

โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ของชุมนุมฯ 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบให้สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่าย 

และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ทั่วไป 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงานและการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกหญ้า

สายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 ส าหรับใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบของโคนมในอนาคต 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด มีเป้าหมายในการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปาก

ช่อง 1 ในปีที่ 1 จ านวน 50 ไร่ ในปีที่ 2-6 ปลูกเพ่ิมปีละ 20 ไร่ รวมพ้ืนที่แปลงหญ้าทั้งโครงการประมาณ 150 ไร่ 
และคาดว่าจะสามารถผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ได้ ไร่ละ 50 ตันต่อปี โดยปีที่ 1 คาดว่าจะผลิตได้ 2,500 ตัน ใน
ปีที่ 2-6 จะผลิตได้เพ่ิมขึ้นปีละ 1,000 ตัน ซึ่งในปีที่ ๖ จะผลิตได้จ านวน 7,๕๐๐ ตัน/ปี โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการ
อยู่ใน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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2. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ผลผลิตได้จะถูกน ามาใช้เลี้ยงโคนมในโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนม 
ทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) โดยปีที่ 1 มีความต้องการหญ้า จ านวน 2,190 ตัน ปีที่ 2 มีความต้องการ
หญ้า จ านวน 2,920 ตัน และปีที่ 3-6 มีความต้องการหญ้า จ านวน 3,650 ตัน 

3. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ผลผลิตได้เกินความต้องการใช้ในโคนมในโครงการน าร่องการ เลี้ยง
โคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จะน าออกจ าหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์เครือข่าย 

วิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดการแปลงหญ้า โดยจัดหาพ้ืนที่ดินที่เหมาะสมโดยการเช่าระยะยาวเพ่ือใช้ปลูก

หญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 จ านวน 50 ไร่ ในปีแรก และเพ่ิมขึ้นปีละ 20 ไร่ ตลอดโครงการ โดยก าหนดรัศมี
ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ไม่เกิน 5-10 กิโลเมตร ด าเนินการ
ปรับพื้นที่ปลูก แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 แปลง ๆ ละ 12.5 ไร่  ช่วงระยะเวลาการปลูกห่างกัน 15 วัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
เว้นช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหญ้าส าหรับเลี้ยงโคหมุนเวียนใช้ตลอดปี เตรียมดินโดยไถพรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
หรือปุ๋ยคอกประมาณ 2,๐00 กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่ คัดเลือกท่อน
พันธุ์หญ้าเนเปียร์ที่มีตาที่สมบูรณ์ อายุประมาณ 3-4 เดือน ปลูกโดยการใช้แรงงานคน และปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อย 
การเก็บเกี่ยว ใช้ทั้งแรงงานคน และใช้รถเครื่องจักรกลเข้ามาช่วย เช่น เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือใช้รถแทรกเตอร์
ติดเครื่องเก็บเกี่ยวแบบ Double Chopper จะด าเนินการเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อหญ้ามีอายุหลังปลูกประมาณ 75-80 วัน 
จากนั้นตัดหรือเก็บเกี่ยวทุก ๆ 45-60 วัน การบ ารุงแปลงหญ้าหลังการเก็บเกี่ยว โดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยยูเรีย และสลับมาใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แทนปุ๋ยยูเรียบ้าง เพ่ือรักษาความสมดุลของแร่ธาตุ
อาหารหลักในแปลงหญ้า  

2. กิจกรรมการจัดการน าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้เลี้ยงโคนมทด
แทนภายในโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชวีภาพ (วัวหลุม) สว่นที่เหลือน าไปผลิตเป็นหญ้าหมัก และ
น าไปเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตอาหารผสม TMR  ส าหรับเป็นทางเลือกใช้ภายในฟาร์ม  

3. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
3.1 การอบรมและการศึกษาดูงาน ได้แก่ 1) จัดส่งเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของชุมนุมสหกรณ์ฯ 3 คน  

ไปอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 7 วัน โดยจะฝึกอบรมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในสังกัดส านักพัฒนาอาหาร
สัตว์กรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ 2) จัดการศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
ชุมนุมสหกรณฯ์ และสหกรณ์สมาชิกในเครือข่าย คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ จ านวน 150 คน 
เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ฟาร์มโคนม
น้ าฝนฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  และสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด   

3.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ “วัวหลุม” 
ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้วย
เครื่องฉายดิจิตอล การดูวิธีการจัดการแปลงหญ้า และการน าผลผลิตไปเป็นอาหารส าหรับโค และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับซึ่งผู้สนใจเข้าชมโครงการ  

ระยะเวลาโครงการ 6   ปี 
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,152,500 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3,570,000 บาท และเงินจ่ายขาดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 292,500 บาท และของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
290,000 บาท  

แผนการช าระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย โดยปลอดช าระคืนเงินต้นในปีที่ 1 เริ่มช าระคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 
จ านวน 70,000 บาท สิ้นปีที่ 3 และ 4 ปีละ 500,000 บาท สิ้นปีที่ 5 จ านวน 1,000,000 บาท และสิ้นปีที่ 6 
จ านวน 1,500,000 บาท รวม 3,570,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ (หญ้า) ให้กับโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบ

ชีวภาพ (วัวหลุม) ได้ 0.65 บาท/กก. (ก่อนมีโครงการซื้อหญ้าในราคา 1.25 บาท/กก. หลังมีโครงการซื้อหญ้าใน
ราคา 0.60 บาท/กก.) 

๒. ผลผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในปีที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2,500 ตัน และผลิตเพ่ิมขึ้นปีละ 1,000 ตัน 
ตั้งแต่ปีที่ 2-ปีที่ 6  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างความมั่นคงด้านอาหารหยาบให้กับโคนมทดแทนภายในโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนม 

ทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) โดยโครงการสามารถผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นอาหารหยาบใช้เลี้ยง 
โคนมในโครงการ “วัวหลุม” ได้อย่างสม่ าเสมอ และได้ตลอดทั้งปี  

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ ให้กับโคนมทดแทนภายในโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนม 
ทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และสามารถตรึงอัตราค่าใช้เลี้ยงโคนมทดแทนของสมาชิกได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป
นัก และอยู่ในจุดที่สมาชิกยอมรับได้ 

3. สร้างความมั่นคงด้านอาหารหยาบให้กับโคนมทั่วไปของสหกรณ์สมาชิกในเครือข่าย โดยการ
ผลิตอาหารหมักและอาหาร TMR จ าหน่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกในเครือข่ายในราคาที่ไม่สูงมากนัก และเกษตรกร
สมาชิกในเครือข่ายยอมรับได้ 

4. เกิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน และการศึกษาวิจัยในการพัฒนาการผลิตอาหารหยาบให้กับ
โคนม ภายใต้การบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 
มีความเห็นว่า พื้นที่ท่ีจะใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ได้รับการยืนยันจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปราณบุรีว่า
อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทานซึ่งมีการส่งน้ าตลอดทั้งปี อีกทั้งการปลูกหญ้า เนเปียร์ปากช่อง 1 เพ่ือใช้เป็นอาหารหยาบ
เลี้ยงโคนมเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารหยาบลงได้มาก ประกอบกับจากการวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุน NPV พบว่ามีค่าเป็นบวก จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน และจากประมาณการรับ-จ่าย พบว่ามี
รายได้เพียงพอส่งช าระคืนกองทุนฯ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้น าโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้
โคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณ 4,152,500 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 3,570,000 บาท และเงินจ่ายขาด 582,500 
บาท ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เงินจากกองทุนฯ  
           ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จ านวน 4,152,500 
บาท เพ่ือด าเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้โคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นอย่างไร ถ้ามีการพิจารณากลั่นกรองมาแล้ว
คณะกรรมการชุดนี้จะได้ไม่ต้องพิจารณาลงลึกเป็นรายการ ซึ่งจะเป็นการท างานซ้ าซ้อน เนื่องจากมาเป็นประธานของ
คณะกรรมการชุดนี้เป็นครั้งแรก ขอให้เล่าขั้นตอนของการพิจารณาโครงการว่ามีกระบวนการอย่างไร ถ้าอนุมัติแล้วจบที่
คณะกรรมการนี้เลยใช่หรือไม่ งบประมาณรวมของกองทุนมีเท่าไร ใช้ไปแล้วเท่าไร ถ้าอนุมัติโครงการนี้แล้วจะเหลือเท่าไร 

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเกือบทุกปี ปีละประมาณ 60-100 
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ล้านบาท เพ่ือเยียวยาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งกระบวนการใน
การพิจารณาโครงการ เกษตรกรจะต้องเสนอโครงการผ่านหน่วยงานราชการมายังส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิจารณาเบื้องต้น และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธาน เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยจะพิจารณาโครงการว่ามีความ
เหมาะสมสอดคล้องตามระเบียบกองทุนฯ หรือไม่ เช่น จะให้การสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด หรือเงินยืม FTA ความ
เป็นไปได้ของประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนการช าระเงินคืน เป็นต้น 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ชุมนุมสหกรณ์ฯ แห่งนี้ไม่มีปัญหาในเชิงบริหารโครงการนี้ใช่หรือไม ่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายพัสนิธิ  วสีวีรสิว์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
ชี้แจงว่า โครงการนี้ได้ใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงเหมาะส าหรับโคนม ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ท าการ
วิจัยและแนะน าให้เกษตรกรปลูก ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ทดลองปลูกมา 1 ปีแล้ว และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงริเริ่ม
โครงการที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์ขึ้นมาโดยท าการเช่าพื้นที่ 50 ไร่ ในปีที่ 1 และในปีที่ 2-6 จะขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นปีละ 
20 ไร่ รวมเป็น 150 ไร่ ซึ่งจะเหมาะสมกับจ านวนโคทดแทนที่เลี้ยงไว้   เพราะถ้าอาหารหยาบไม่เพียงพอจะส่งผล
ต่อปริมาณน้ านมของโคนมที่ให้ ผลผลิต และส่งผลกระทบต่อโครงการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ได้มีข้อสังเกตในเรื่องของแหล่งน้ าว่า การปลูกหญ้าเนเปียร์จะมีน้ าเพียงพอหรือไม่ ชุมนุนมสหกรณ์ฯ จึงได้สอบถาม
ชลประทานในพื้นท่ีและได้รับค ายืนยันว่ามีน้ าเพียงพอต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของโครงการ  

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ผู้ที่ไปติดตามโครงการ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช่หรือไม่ การด าเนินกิจกรรมลักษณะ
เดียวกันมีอยู่หลายแห่งหรือไม่ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือไม่ มีการติดตามเป็นระยะหรือเป็นราย
ไตรมาสหรือไม่ เงินสินเชื่อที่ให้เป็นอย่างไร เพราะการให้สินเชื่อต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด
ไมเ่ช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้  เห็นควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตุว่าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตาม ก ากับดูแล การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และเรื่องของการสร้างระบบเครือข่ายทางด้านความรู้ในการท า
กิจกรรมเดียวกัน ในหลายๆ สหกรณ์ ขอให้มีการประเมินและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย และรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมทั้งขอให้มีการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เช่น ในคราวแรกมองว่าโครงการนี้
จะมีปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการเพราะปลูก และโครงการได้มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร 

กรรมการ (นางภาวนา สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ แทนปลัดกระทรวง
พาณิชย์) ให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องน้ าเป็นปัจจัยเสี่ยง อยากให้ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแหล่ง
น้ าส ารองไว้ที่นอกเหนือจากแหล่งชลประทาน และอายุโครงการ 6 ปี จะอนุมัติงบประมาณปีต่อปีโดยดูผลงานก่อน 
หรือจะอนุมัติในครั้งนี้ครั้งเดียวไปเลย 

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ได้ชี้แจงว่า 
ในการอนุมัตโิครงการจะในคราวเดียว แต่จะการเบิกจ่ายเงินตามแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินรายปี 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า การบริหารโครงการเป็นไปตามความก้าวหน้าของโครงการหรือเมื่ออนุมัติโครงการแล้ว 
จ่ายเงินเข้าบัญชีให้ไปบริหารจัดการเอง 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า กองทุนฯ จะบริหารตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยอนุมัติเงินทั้งก้อนของโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงิน
จะเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการรายปี โดยพิจารณาผลการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนจะมีการชะลอการเบิกงวดต่อไปออกไปก่อนจนกว่าจะมีการ
แก้ไขบัญหาแล้วเสร็จ และจะมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการเป็นระยะ  
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มติที่ประชุม 
อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ระยะเวลา

สิ้นสุดโครงการ 6 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับเงินจากกองทุนฯ แบ่งเป็นระยะเวลาการด าเนินงาน 6 ปี ระยะเวลาการ
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท าเอกสารเพื่อปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6 เดือน นับตั้งแต่วัน สิ้นสุด
การด าเนินงาน ทั้งนี้ กองทุนสนับสนุนงบประมาณ 4,152,500 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 3,570,000 บาท 
และเงินจ่ายขาด 582,500 บาท โดยม ี

1) แผนการเบิกจ่ายเงิน  
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

งบประมาณ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ 5 ปีที่ 6 รวม  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,812,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,862,500 
1.  เงินจ่ายขาด 242,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 292,500 
  - ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
และศึกษาดูงาน 

120,000 - - - - - 120,000 

  - ค่าเอกสารเผยแพร่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000 
   - ค่าใช้จ่ายในการ 
ก ากับดูแลโครงการฯ 
(ถัวจ่ายตลอดอายุโครงการ) 

112,500 - - - - - 112,500 

2. เงินยืมปลอด 
    ดอกเบี้ย 

3,570,000 - - - - - 3,570,000 

   - ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนก่อสร้าง และ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการ 
ผลิตอาหารหยาบจาก
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 

3,570,000 - - - - - 3,570,000 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

30,000 30,000 50,000 30,000 50,000 100,000 290,000 

เงินจ่ายขาด 30,000 30,000 50,000 30,000 50,000 100,000 290,000 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

30,000 30,000 50,000 30,000 50,000 100,000 290,000 

รวม 3,842,500 40,000 60,000 40,000 60,000 110,000 4,152,500 

2) แผนการช าระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย โดยปลอดช าระคืนเงินต้นในปีที่ 1 เริ่มช าระคืนตั้งแต่ 
สิ้นปีที่ 2 – สิ้นปีที่ 6 ดังนี้ 

สิ้นปีท่ี ช าระคืนเงินต้น (บาท) 
1 - 
2  70,000 
3 500,000 
4 500,000 
5 1,000,000 
6 1,500,000 

รวม 3,570,000 
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 3) ส าหรับเงินงบประมาณในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ติดตามประเมินผลโครงการให้น าไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยเริ่ม ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป 

วาระที่ 3.2  ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ  
 เพิ่มมูลค่าของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
๒๕๕2 มีมติเห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
จ ากัด ระยะเวลาโครงการ 10 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 10 ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน 29,878,8๐๐ บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด 4,738,8
๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 2๕,14๐,๐๐๐ บาท และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการด าเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการ
ออกไปอีก 2 ปี 6 เดือน จากเดิม 4 ปี (มิ.ย.๒๕๕2 – มิ.ย.๒๕56) เป็น 6 ปี 6 เดือน (มิ.ย.๒๕๕2 - ธ.ค.๒๕58) และ
ปรับแผนการใช้เงินตั้งแต่ปีที่ 2-4 โดยเลื่อนไปเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานในข้อ 1) เป็นปีที่ 5-7 (ม.ค.
2556 - ม.ค.2558) 

ผลการด าเนินงาน ในระยะที่ 3 เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ยกเว้นกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ซึ่งมีเป้าหมายฝึกอบรม
เกษตรกร 640 ราย ระยะเวลา 1 ปี (ธ.ค. 2556 – ธ.ค. 2557 ) ปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการฝึกอบรม เนื่องจาก 
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ตามโครงการไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิก เพราะเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้จัดฝึกอบรมต่อเนื่อง
มาแล้ว 2 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการ ในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
 1. ขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรฯ 
จากหลักสูตรการพัฒนาการผลิตสุกรให้มีคุณภาพ ระยะเวลาการอบรม 3 วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 640 คน 
งบประมาณ 827,400 บาท เป็นหลักสูตรดังนี้ 

1) หลักสูตรอาหารสัตว์  กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ฯ ระยะเวลาการ
อบรม 10 วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน งบประมาณ 399,000 บาท  

2) หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลาการ
อบรม 4 วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน งบประมาณ 420,000 บาท  

2. ขอขยายระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมและแผนการใช้เงิน ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรฯ ของระยะที่ 3 จากเดิมก าหนดให้ฝึกอบรมภายใน 1 ปี (ธ.ค. 2556 – 
ธ.ค. 2557 ) ออกไปอีก 6 เดือน เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน 2558 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ
ดังกล่าว ในการประชุม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และ 
มีความเห็นว่า การเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิก
จะได้รับประโยชน์ ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เสนอสอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ และท าให้กองทุนฯ 
ประหยัดงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมตามโครงการนี้ได้ จ านวน 8,400 บาท ซึ่งจากเดิมก าหนดกรอบ
งบประมาณไว้ 827,400 บาท ลดลงเหลือ 819,000 บาท ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อคิดเห็นว่าข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว เป็นการขอปรับเปลี่ยน
กิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงาน และปรับเป้าหมายการด าเนินโครงการ ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติ จึงจ าเป็นต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ พิจารณา จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ประธาน (นายอ านวย  ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) มีข้อซักถามว่า โครงการนี้มีระยะการด าเนินงาน 10 ปี 6 เดือน การด าเนินงานในปัจจุบันและระยะเวลาที่
เหลือ จะสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช  ตรีลพ หัวหน้าส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร)  ชี้แจงว่า 
โครงการนี้ได้รับอนุมัติในปี 2552 โดยกิจกรรมปีที่ 1 เป็นเรื่องการก่อสร้างโรงฆ่า โรงผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีปัญหา
ความล่าช้าในการก่อสร้าง เริ่มด าเนินการได้จริงในปี 2554-2555 ส่งผลให้กิจกรรมต่อเนื่องต้องเลื่อนออกไปจาก
แผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนิน
โครงการออกไปอีก 2 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานในปีที่ 3 

ประธาน (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) มีข้อซักถามว่า หากปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการในกิจกรรมการฝึกอบรม 
ให้แล้ว โครงการนี้จะสามารถด าเนินการตามเป้าหมายหรือไม่  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช  ตรีลพ หัวหน้าส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร) ชี้แจงว่า 
โครงการนี้ได้รับอนุมัติปรับแผนมาแล้ว 1 ครั้ง และครบก าหนดการช าระคืนเงินแล้ว 1 งวด เมื่อกรกฎาคม 2557 
ประมาณ 3,000,000 บาท แต่ชุมนุมสหกรณ์ฯ คืนเงินได้เกินกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 700,000 บาท รวมคืน
เงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 3,700,000 บาท ถึงแม้ว่าโครงการนี้ประสบปัญหาก่อสร้างล่าช้าในระยะเริ่มต้นโครงการ 
แต่หลังจากนั้น สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการผลิตอาหารสัตว์ การจัดหาตัวสุกร และกิจกรรม
การฝึกอบรม ซึ่งได้จัดการอบรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 640 รายต่อปี แต่ในปีนี้โครงการ
ขอปรับแผนการฝึกอบรม ในปีที่ 3 เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดิมที่อบรมต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการต้องการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขยายระยะเวลาเฉพาะกิจกรรมการ
อบรม ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ยังคงด าเนินการตามแผนเดิม 

ประธาน (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ให้ข้อคิดเห็นว่า แต่ละโครงการควรเน้นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้
สามารถด าเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย 

กรรมการ (นางภาวนา  สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ แทนปลัดกระทรวง
พาณิชย์) มีข้อซักถามว่า การจัดสร้างโรงฆ่ามาตรฐานขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว นอกจากนี้ เห็นว่าชุมนุม
สหกรณ์ ฯ น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรอาหารสัตว์อยู่แล้ว จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการอบรมหลักสูตรนี้ และ
ส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร เช่น ลูกชิ้น หมูยอ หมูสวรรค์ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้มีการด าเนินการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่แล้วและมีเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมผลิตด าเนินการอยู่แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่า
หากไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เมื่อสมาชิกได้รับการฝึกอบรมไปแล้วจะไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า 
โครงการนี้มีกิจกรรมด าเนินการอยู่ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ 
กิจกรรมจัดสร้างโรงฆ่า กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าสุกร กิจกรรมรับซื้อสุกรมีชีวิต ทุก
กิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในกิจกรรมการฝึกอบรมที่จะเสนอขอปรับแผน  
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กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีข้อซักถามว่า มีความมั่นใจแค่ไหนว่าสมาชิกจะให้ความสนใจเข้าร่วมในหลักสูตรที่
เสนอขอปรับเปลี่ยน และการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ควรหาตลาดรองรับสินค้าให้สมาชิกด้วย 

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.อุทัย คันโธ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก) ชี้แจงว่า 
การด าเนินงานของสหกรณ์จ าเป็นที่จะต้องมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิที่ภาพการผลิตสุกรของสมาชิก
ในการต่อสู้ทางธุรกิจ ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออกมีทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ แม้ว่า
ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แต่ความเชี่ยวชาญในสูตรอาหารยังมีไม่เพียงพอ จ าเป็นที่จะต้องได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นเหตุผลในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา และในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร จะจัด
ฝึกอบรมให้กับสมาชิกที่มีความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อต่อยอดจากกิจกรรมโรงฆ่า
ซึ่งจะมีชิ้นส่วนเนื้อท่ีขายไม่หมด สามารถที่น ามาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ได ้

กรรมการ (นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ แทน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) มีข้อซักถามว่า เหตุใดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เสนอขอ
ปรับเปลี่ยนจึงลดลงจากเป้าหมายของหลักสูตรเดิมค่อนข้างมาก 

กรรมการ (นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ) มีข้อซักถามว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าของชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับมาตรฐานตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.อุทัย คันโธ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก) ชี้แจงว่า 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับทะเบียนโรงงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน GMP ส าหรับโรงฆ่าสัตว์
ได้รับค ารับรองจากกรมปศุสัตว์ ส าหรับประเด็นของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากการ
อบรมในหลักสูตรเดิม เป็นการจัดในลักษณะเชิญวิทยากรมาบรรยาย ค่าใช้จ่ายจะมีเพียงค่าวิทยากร และค่าอาหาร 
ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้จ านวนมาก แต่หลักสูตรใหม่ที่เสนอขอปรับเปลี่ยนมานี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรม
นานกว่าหลักสูตรเดิมจึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าที่พักเพ่ิมเติมขึ้นมา รวมถึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เข้าอบรมค่อนข้างสูง จึงสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ในจ านวนที่จ ากัด 

กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร) ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเดิม จึงควรเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม 
1. อนุมัติให้ปรับปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการอบรม

ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรฯ จากหลักสูตรการพัฒนาการผลิตสุกรให้มี
คุณภาพ ระยะเวลาการอบรม 3 วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 640 คน งบประมาณ 827,400 บาท เป็น
หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรอาหารสัตว์ ระยะเวลาการอบรม 10 วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน 
งบประมาณ 399,000 บาท  

1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ระยะเวลาการอบรม 4 วัน จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 60 คน งบประมาณ 420,000 บาท  
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2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงิน ในกิจกรรมการฝึกอบรมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรฯ ระยะที่ 3 จากเดิมก าหนดให้ฝึกอบรมภายใน 1 ปี (ธันวาคม 2556 – 
ธันวาคม 2557 ) ออกไปอีก 6 เดือน เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน 2558 

 
 
ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าวาระเพ่ือทราบเกี่ยวกับสถานะการเงินของกองทุนฯ ผลการ
ด าเนินงานเรื่องต่างๆ จากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดรายงานคณะกรรมการก่อนที่จะพิจารณเรื่องต่อไป เพ่ือให้
คณะกรรมการได้เข้าใจสถานการณ์ของกองทุนฯ  

วาระท่ี 4.3  สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 -2558 รวม
เป็นเงิน818ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2549 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติ
เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น746,728,135.20 บาท แยกเป็นเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย 295,042,500.00 บาท และจ่ายขาด 451,685,635.20 บาท และมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์2558 จ านวน 205,146,781.57 บาท ในจ านวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่
ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549-2558 จ านวน 66,684,129.58 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 138,462,651.99 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน 
2558 - กันยายน 2558 มีแผนที่จะได้รับช าระเงินคืนจากโครงการ ประมาณ 10,000,000 บาท และ
กรมบัญชีกลางโอนเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือให้อีก จ านวน 23 ล้านบาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ ประมาณ 171,462,651.99 บาท  

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการรายงานว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะมี
เงินช าระคืนกองทุนฯ ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่อนุมัติไปแล้ว จะเห็นว่ากองทุนฯ
ได้รับเงินคืนน้อยมาก ควรตรวจสอบดูว่ายังมีโครงการใดท่ีถึงก าหนดช าระคืนแล้วยังไม่น าเงินมาช าระคืนอีกหรือไม่  

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า แผนการคืนเงินในปี 2558 จะได้รับเงินคืนอีกประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับ
โครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 7.98 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมามีการช าระคืนเงินเกินกว่าแผน โครงการน าร่อง
การเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 0.70 ล้านบาท โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
พืชผักวังน้ าเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 0.90 ล้านบาท แผนการคืนเงิน
ในปี 2559  เป็นเงิน 33 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา 0.30 ล้านบาท โครงการปรับโครงสร้าง
สินค้ากาแฟแบบครบวงจร 9.80 ล้านบาท โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุม
สหกรณ์ปศุสัตว์ภาคตะวันออก 3.14 ล้านบาท โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 
0.80 ล้านบาท โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถข้าวไทยสู่สากล 15.00 
ล้านบาท โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 0.78 ล้านบาท โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพพืชผักวังน้ าเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  0.95 ล้านบาท  
โครงการเพิ่มมูลค่าเนื ้อโคขุนเกรดคุณภาพเพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.23 ล้านบาท 
แผนการคืนเงิน ปี 2560 จะได้รับเงินคืน 26 ล้านบาท แผนการคืนเงิน ปี 2561 จะได้รับเงินคืน 59 ล้านบาท
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แผนการคืนเงิน ปี 2562-2570 จะได้รับเงินคืนรวม 103 ล้านบาท ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโครงการต่างๆ 
สามารถช าระเงินคืนได้ตามแผน ยกเว้น 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ซึ่ง
ได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ขอปรับแผนการช าระเงินคืน และที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ในการประชุมคราวที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ปรับแผนการช าระเงินคืนแล้ว 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด ซึ่งได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ขอปรับ
แผนการช าระเงินคืน โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้ให้กลับไปทบทวนแผนใหม่แล้วน ากลับมาเสนอเพ่ือพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า กระทรวงการคลังได้เข้ามาตรวจสอบกองทุนนี้หรือไม่ แล้วกระทรวงการคลังมี
ข้อคิดเห็นต่อกองทุนนี้อย่างไร เนื่องจากได้รับทราบรายงานในเบื้องต้นว่า ทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีจ านวนมาก มีปัญหาเรื่องขนาด และการจัดการ สมควรควบรวม หรือยกเลิก ต่อมามีรายงาน
เพ่ิมเติมว่าขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่าจะมีวิธีบริหารจัดการทุนหมุนเวียนในก ากับอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร และสุดท้ายมีการรายงานว่ากองทุนใดที่มีสภาพคล่องเหลือจ านวนมาก 
กระทรวงการคลังจะขอเงินคืน  

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้เข้าระบบการประเมินผลการด าเนินงานจากกรมบัญชีกลาง
ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งได้รับคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากมาโดยตลอด โดยในปี 2556 กองทุนฯ ได้รับ
รางวัลพัฒนาดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง และในปี 2557 กองทุนฯ ได้คะแนน 4.36 อยู่ในระดับดี-ดีมาก ที่ผ่านมา
กองทุนฯ ไม่มีปัญหาในการด าเนินงาน จะมีเพียงปัญหาการช าระคืนเงินของโครงการเพียง 2 โครงการตามที่
รายงานไปเบื้องต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนของโครงการ ส าหรับเงินที่กองทุนมีอยู่ขณะนี้ 
171 ล้านบาท มีแผนการใช้เงินตามโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 9 โครงการ เป็นเงินประมาณ 
300 ล้านบาท กองทุนฯ มีเงินไมเ่พียงพอที่จะอนุมัติทั้ง 9 โครงการ ขาดเงินประมาณ 121 ล้านบาท 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ท าไมกองทุนหนี้จึงมีแต่หนี้ที่ไม่มีปัญหา เป็นการให้สินเชื่อแต่ผู้ที่มีฐานะดี
หรือไม ่เพราะส่วนใหญ่สินเชื่อส าหรับเกษตรกรมักจะมีปัญหาการช าระเงินคืน 

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า 
การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะอยู่ในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ใช่เกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งจะต้องเสนอโครงการผ่านส่วนราชการที่จะรับเป็นคู่สัญญากับกองทุนฯ และเมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับโครงการมาจะมี
การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น และความสามารถในการช าระคืนเงินของโครงการ 

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) มีข้อซักถามรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า มีข้อคิดเห็น
อย่างไรต่อสถานะทางการเงินและการประเมินผลของกองทุนนี้ 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนนี้ได้รับเงินจัดสรรค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะอนุมัติโครงการ
ได้ไม่มาก ส านักงบประมาณจึงจัดสรรเงินให้น้อยลง เมื่อก่อนจัดสรรให้ปีละ 100 ล้านบาท ในภายหลังเหลือปีละ 
60 ล้านบาท กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดการค้าเสรี ควรจะมีการก าหนดเป้าหมายสินค้าที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน และรายงานของกองทุนควรจะ
สะท้อนให้เห็นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร
และปรับโครงสร้างการผลิตสินค้ากลุ่มเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบด้วย 
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กรรมการและเลขานุการ (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนนี้มีเกณฑ์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการที่เสนอ
เข้ามาจะมีนักวิชาการให้ค าแนะน า โครงการที่อนุมัติไปแล้ว เช่น การฉีดไขมันใส่เนื้อโคให้มีเนื้อลายเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้โครงการต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ นี้มีปัญหา
ค่อนข้างน้อย 

กรรมการและเลขานุการ (นายสมปอง  อินทร์ทอง รองปลัด แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
ให้ข้อคิดเห็นว่า ในแต่ละกองทุนก็ท างานตามหลักเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุวัตถประสงค์และเป้าหมาย แต่อาจสู้เอกชนไม่ได้  

ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า บุคคลากรของกองทุนมีเท่าไร 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า มีข้าราชการ 4 คน ลูกจ้าง 5 คน 

กรรมการและเลขานุการ (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินการในเรื่องวิเคราะห์
โครงการ และบริหารจัดการกองทุน และศูนย์ประเมินผลส าหรับติดตามและประเมินผลโครงการ  

มติที่ประชุม  
รับทราบ  

 วาระท่ี 4.4  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนฯ 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 

รายงานว่าในปี ๒๕๕8 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดตัวชี้วัดที ่4.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน โดยก าหนดให้คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอใน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การควบคุมภายใน 2) การตรวจสอบภายใน 3) การบริหารความเสี่ยง 4) การบริหาร
จัดการสารสนเทศ 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน และ 7) ผลการด าเนินงานที่
ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การควบคุมภายใน ได้ด าเนินการ 1) จัดท าช่องทางร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ อีเมล์ 
โทรศัพท์ และโทรสารแล้ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 2) สอบทานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แล้ว ปรากฎว่าไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3) มีค าสั่งมอบอ านาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ รับทราบ 4) รายงานทางการเงินให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรรับทราบทุกไตรมาส และ 5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปี 58 และความก้าวหน้า
ของโครงการภายใต้กองทุนฯ ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

2. การตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างเสนอฝ่ายตรวจสอบภายในของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกองทุนฯ  

3. การบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2558  
4. การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ด าเนินการ 1) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์เพ่ือดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) เผยแพร่
คู่มือการเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ทางเว็ปไซต์ 3) พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้มีคลังข้อมูลที่ง่ายต่อ
การสืบค้น และ 4) จัดให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทุกคนมีพ้ืนที่ใช้งานบน intranet  

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรได้รับการอบรมครบทุกคน ๆ ละ 1 หลักสูตร โดยมีบางคน
ได้รับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร 
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ส าหรับ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน และ ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ได้รายงานไว้แล้วใน
วาระที่ 4.3 และวาระที่ 4.5 

กรรมการ (นายสมยศ  ภิราญค า รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร) มีข้อซักถามว่า ตามท่ีกองทุนแจ้งว่ามีข้าราชการ 4 คน และลูกจ้าง 5 คน การด าเนินการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ และบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ใคร
เป็นผู้ด าเนินการ หรือด าเนินการเอง  

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ 9 คน เป็นผู้ด าเนินการ ยกเว้นการตรวจสอบภายใน จะมีกลุ่ มตรวจสอบภายในของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นกลาง 
ส าหรับด้านการเงินและบัญชีจะมีฝ่ายการเงินและบัญชีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ด าเนินการ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 4.5  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 

รายงานว่ากองทุนอนุมัติโครงการไปทั้งหมด 22 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 19 โครงการ จากการติดตามผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน และแผนการช าระคืนเงินยืม ยกเว้น โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสน มีหนี้ค้างช าระ 780,000 บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์
ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด ประสบปัญหาการด าเนินงานขาดทุน ซึ่งขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา
แก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกองทุนฯ ปีบัญชี 2557 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 

รายงานว่าตามที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕7 กับกระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดเกณฑ์วัดการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ๑4 ตัวชี้วัด การประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปี 2557 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.3636 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
ดี – ดีมาก 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 4.2  ตัวชี้วัดการประเมินผลของกองทุนฯ ปีบัญชี 2558 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 

รายงานว่ากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปี ๒๕๕8 โดยแบ่งเกณฑ์วัด
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การด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการ
ปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ๑5 ตัวชี้วัด ซึ่งมากกว่า
ตัวชี้วัด ประจ าปี 2557 1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดปี 2558 มีดังนี้ 

1. ด้านการเงิน  พิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับช าระคืน
ตามแผนของโครงการ และตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเงินกองทุนที่อนุมัติให้กับโครงการ 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.๑ ร้อย
ละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวชี้วัดที่ 2.๒ ระดับความส าเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ 

3. ด้านการปฏิบัติการ พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผน
และการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานของโครงการตาม
แผนงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.3 การเพิ่มขึ้นของจ านวนโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวชี้วัดที่ ๓.4 ระดับ
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และตัวชี้วัดที่ ๓.5 ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
กฎระเบียบ 

4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 
การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

วาระท่ี 3.3 ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 มีมติเห็นชอบร่าง
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2557 และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าร่างระเบียบฉบับดังกล่าวเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งร่างระเบียบฯ ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณา แล้วกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง 
การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
ทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน การเงินและการบัญชี การตรวจสอบและการจัดท ารายงานทางการเงิน การประเมินผลการด าเนินงานของ
ทุนหมุนเวียน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของทุนหมุนเวียน มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ.2557 มอีงค์ประกอบและสาระส าคัญครบถ้วนและสอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว จึงขอให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ อีกครั้ง ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งก าหนดให้ทุกทุนหมุนเวียน
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องขององค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุน
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หมุนเวียนซึ่งก าหนดไว้แตกต่างไปจากองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ดังนี้ 

ข้อ 11 ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนหนึ่งๆ ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จ านวนไม่เกินสามคน จากผู้ที่มี
ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการลงทุน ด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน เป็น
กรรมการ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 19 ในทุนหมุนเวียน ให้มีผู้บริหารทุนหมุนเวียนคนหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน
แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหา 

ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะต้องแก้ไขระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับ กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนฯ ปี 2558 ด้านปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่  3.5 ระดับความส าเร็จของการแก้
กฎระเบียบ (น้ าหนักร้อยละ 5) พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการแก้ไขกฎระเบียบของกองทุน ประจ าปีบัญชี 
2558 โดยก าหนดเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 จัดตั้งคณะท างานแก้ไขกฎระเบียบของกองทุนฯ  
ระดับ 2 ศึกษาถึงผลกระทบ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่จะแก้ไข 
ระดับ 3 ร่างกฎระเบียบเพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อจ ากัด 
ระดับ 4 เสนอร่างระเบียบใหม่ พร้อมรายงานสรุปข้อดี ข้อเสียของการแก้ไข 
ระดับ 5 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบกฎระเบียบใหม่ที่แก้ไข 

  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ มีรองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตรผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ ประกอบด้วย 1) พิจารณาทบทวนปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามระเบียบต่างๆ 
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 2) ศึกษาผลกระทบของข้อกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบกองทุน อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 3) เสนอร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 4) รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ทราบตามความเหมาะสม และ 5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอขอ
ปรับเปลี่ยนอนุกรรมการและเลขานุการจาก “ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร” เป็น “ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร” 
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ประธานกรรมการ (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) เสนอขอเพ่ิมเติมผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
อนุกรรมการ 

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ตามทีฝ่่ายเลขานุการเสนอ โดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
องค์ประกอบ 
1. รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองประธานอนุกรรมการ      
3.  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง    อนุกรรมการ 
4.  ผู้แทนส านักงบประมาณ  อนุกรรมการ 
5.  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  อนุกรรมการ 
6.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
7.  ผู้แทนกรมการข้าว   อนุกรรมการ 
8.  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร   อนุกรรมการ 
9.  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์   อนุกรรมการ 
10.ผู้แทนกรมประมง   อนุกรรมการ 
11.ผู้แทนกรมปศุสัตว์   อนุกรรมการ 
12.ผู้แทนฝา่ยนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 
13.ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   อนุกรรมการและ 

              เลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 
1. พิจารณาทบทวนปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามระเบียบต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้าง

การผลิตภาคเกษตรฯ  
2. ศึกษาผลกระทบของข้อกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกองทุน อาทิ ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 
3. เสนอร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ พิจารณา 
4. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบตามความเหมาะสม 
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย 

วาระท่ี 3.4 แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ปี 2558  
ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า

กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอรี่ จ ากัด ได้ก าหนดให้กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี โดยน าผลจากการส ารวจ
ความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาเป็นตัวก าหนดการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพฯ ส าหรับในปี ๒๕๕8 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ปี ๒๕๕8 เสนอคณะท างานจัดท า
แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 
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เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2557 แล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕8 มีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ ก าหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

และน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 1.2 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ของกองทุนฯ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน 
 1.3 สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 
  1) หลักสูตร การจัดท าข้อเสนอโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน 
  2) หลักสูตรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

100 คน 
1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือสร้างความสามัคคีและมุมมองการท างาน

อย่างมีส่วนร่วม 
๒. แผนประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน 7 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  

2.๑ จัดท าเอกสารเผยแพร่แนะน ากองทุนฯ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบัน
เกษตรกร ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จ านวน 5๐๐ ฉบับ 
 2.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ๒ ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 ภาคใต้ เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัด
สัมมนาครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “กองทุน FTA: เสริมสร้างเกษตรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า” เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน ๒๕57 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 350 คน 
   ครั้งที่ 2 ภาคกลาง เพ่ือให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าโดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัด
สัมมนาครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “กองทุน FTA: ปรับวิธีเกษตรไทย ก้าวทันตลาดการค้าเสรี” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 345 คน 

 2.3 จัดท าเป็น CD ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 แผ่น แจกจ่ายให้วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ 
วิทยุชุมชน วิทยุประจ าหมู่บ้าน และเสียงตามสาย ช่วยเปิดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 2.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site และ Facebook ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
2.5 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Web site ชื่อ www2.oae.go.th/FTA  
2.6 ให้ข้อมูลกองทุนฯ ผ่านทาง Call Center เบอร์ 1170  
2.7 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Kios ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
1) ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 ตามทีฝ่่ายเลขานุการฯ  
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  2) ขออนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติมจ านวน 200,000 บาท ส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดท าข้อเสนอโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน และ
หลักสูตรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเติมก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ เช่น เมื่อ
เกษตรกรเสนอโครงการมาที่กองทุนฯ มีระยะเวลาเท่าไรที่ฝ่ายเลขานุการพิจารณา กระบวนการขั้นตอนที่จะเสนอ
โครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการใช้เวลาเท่าไร เป็นต้น เพ่ือผู้รับบริการจะได้ทราบว่าการพิจารณาโครงการ
ในแตล่ะข้ันตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าไร 

ประธาน (นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ข้อคิดเห็นว่า 
กองทุนนี้ท างานมา 10 ปี อนุมัติไป 22 โครงการ มีโครงการที่มีปัญหาเพียง 2 โครงการ ถือว่าเป็นกองทุนที่ มี
กรอบการให้บริการ สินค้า และกิจกรรมที่มีความชัดเจน มีระบบก ากับดูแลดี ควรพัฒนาให้เป็นตัวอย่าง และขยาย
ผลออกไป นอกจากนี้ควรส ารวจความเห็นของผู้รับบริการจากกองทุน เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
กองทุนต่อไป  

กรรมการ (นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แทนประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ให้ข้อคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ควรเพ่ิมรูปแบบการจัดงานอีเว้นท์ตาม
ภาคต่างๆ และควรมีกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการประชาสัมพันธ์ไม่จ าเป็นต้องให้ประชาชนรู้จักกองทุนฯ ทั้งประเทศ 
แต่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องรู้กองทุนฯ  

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร)  
ชี้แจงว่า กองทนุฯ ได้มีการด าเนินงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการจัดสัมมนา การเข้า
ร่วมการจัดนิทรรศการต่างๆ กับภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุ การท าหนังสือเชิญชวนไปถึงหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันเกษตรกรต่างๆ อย่างไรก็ดีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลก็คือ การจัดสัมมนา และมีหนังสือเชิญชวน ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการจาก
กองทุน ส่วนใหญ่จะรับทราบจาก 2 ช่องทางนี้  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจ าปี 

งบประมาณ 2558 โดยให้เพิ่มเติมกรอบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
2. อนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม 200,000 บาท ส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดท าข้อเสนอโครงการ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 100 
คน และหลักสูตรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน 

วาระท่ี 3.5  ขออนุมัติปรับแผนการเบิกจ่ายเงินส าหรับติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 

รายงานว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ซึ่งปัจจุบัน 
มีโครงการที่ต้องด าเนินการติดตามประเมินผล จ านวน 13 โครงการ และมีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามแผน 
ปี 2558-2563 จ านวน 3,170,000 บาท และตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 10 
ก าหนดให้ “ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม 
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แล้วรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ” ดังนั้น การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ
กองทุนฯ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบข้อดังกล่าว 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า งบประมาณส าหรับติดตามประเมินผลจะรวมไว้
กับงบประมาณของโครงการ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการต้องใช้จ่ายภายในช่วงเวลาของ
แผนงานโครงการนั้น ๆ และเมื่อโครงการประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนด จ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนงานและขยายระยะเวลาโครงการ ส่งผลกระทบให้การติดตามประเมินผลโครงการซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ควรด าเนินการต่อเนื่องต้องหยุดชะงัก หรือด าเนินการไม่สอดคล้องกับแผนงานของโครงการที่ปรับปรุงใหม่ 
เนื่องจากด าเนินงานไปตามแผนงานเดิมก่อนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ หรือมี
งบประมาณไม่เพียงพอตลอดระยะเวลาโครงการ จากผลของการขยายระยะเวลาด าเนินงานให้ยาวนานขึ้น  รวมทั้ง 
ในการอนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ กองทุนฯ อนุมัติให้กับศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท าให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัด เช่น ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งมีหน้าที่ส่วนหนึ่ง คือ การติดตามประเมินผลโครงการในระดับพ้ืนที่ ไปด าเนินการได้ อีกทั้ง 
ในปัจจุบันศูนย์ประเมินผล มีภารกิจรับผิดชอบติดตามประเมินผลโครงการส าคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และโครงการตามนโยบายค่อนข้างมาก จึงเป็นภาระหนักเมื่อเทียบกับทรัพยากรบุคคลของศูนย์ประเมินผล
ดังนั้น หากสามารถกระจายงานติดตามประเมินผลของกองทุนฯ ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยเฉพาะส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการต่างๆ จะช่วย
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นลงได้มาก เมื่อเทียบกับศูนย์ประเมินผลซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางต้องเดินทางไปติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา โอนค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลจากโครงการ
ต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละ
ปีงบประมาณ และให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีอ านาจบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ให้
หน่วยงานในสังกดัได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ  

มติที่ประชุม 
1. อนุมัติให้โอนค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลจากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจาก

กองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
2. มอบอ านาจให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ 

ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของกองทุนฯ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  16.05 น. 
  

 
    น.ส.จุฑามาศ  สังข์อุดม  ผู้จดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
    นายเอกราช  ตรีลพ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
 


